

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **876** /UBND-VX

Lai Châu, ngày **16** tháng 7 năm 2013

V/v giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 & Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - TB&XH;
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu;
- UBND các huyện, thị xã.

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-UBND ngày 24/6/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015;

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Lai Châu giao nhiệm vụ các ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đối với Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi chưa có Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, để kịp thời xây dựng kế hoạch năm 2014, UBND tỉnh tạm giao nhiệm vụ cho các ngành triển khai Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

a. Ban Dân tộc tỉnh: Là cơ quan Trường trực chương trình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã: Rà soát các chương trình triển khai trên địa bàn, đề lập Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc thẩm tra trước khi phê duyệt theo quy định; Xây dựng văn bản hướng dẫn các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện Đề án sau khi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động dân tộc thiểu số và hộ nghèo thuộc đối tượng theo quy định.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm tra, tổng hợp nhu cầu, kế hoạch vốn hàng năm và giai đoạn 2013 - 2015 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện chính sách theo định kỳ 6 tháng, 01 năm, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện theo đúng quy định.

b. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc và Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu, kế hoạch vốn hàng năm và giai đoạn 2013 - 2015 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, UBND các huyện, thị xã và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

c. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu, kế hoạch vốn đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách tỉnh theo kế hoạch hàng năm và giai đoạn 2013 - 2015 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách và việc

quản lý sử dụng nguồn vốn vay đã được thu hồi của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo quy định.

d. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị chủ rừng thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng và đào tạo nghề nông, lâm nghiệp cho lao động nông thôn; bố trí tạo quỹ đất từ các chương trình, dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi giao các địa phương để giải quyết đất sản xuất cho các hộ thiếu đất sản xuất theo quy định.

đ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề để chuyển đổi nghề và xuất khẩu lao động cho các đối tượng theo quy định.

h. UBND các huyện, thị xã: Có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, hỗ trợ theo quy định trên địa bàn gửi các sở, ban ngành liên quan để tổng hợp lập Đề án và tổ chức triển khai thực hiện khi được bố trí nguồn vốn theo đúng quy định.

2. Đối với Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

a. Ban Dân tộc tỉnh: Là cơ quan Thường trực chương trình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, nhu cầu vốn của cả giai đoạn 2012 – 2015, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trước ngày 10/8/2013.

- Căn cứ kế hoạch của cả giai đoạn và tình hình thực tế địa phương tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lồng ghép nguồn vốn hàng năm để tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo theo quy định.

b. Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

c. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn các xã, phường thị trấn triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Căn cứ nội dung Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (*Qua Ban Dân tộc tỉnh*) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận.

- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX_(Dàng).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vương Văn Thành